

เรียนต่ออังกฤษต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มาเจาะลึกกัน

📌 นำเสนอเมื่อ 16 ก.ค. 2562

หากถามว่าอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศสักที่จะไปที่ไหนดีหนึ่งในคำตอบยอดฮิตก็คงหนีไม่พ้นที่ประเทศอังกฤษนั่นเองประเทศน่าอยู่ระบบการศึกษาดีสวัสดิการสังคมก็ดียังงั้นอยากลองไปใช้ชีวิตอยู่สักครั้งเลยจริงๆนะจะแมแล้วจะมัวร์อะไรอยู่เขาก็ไปเลยสิ!

การทำเรื่องไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่ใครๆหลายคนคิดคิดมีเอเจนซี่ช่วยด้วยแล้วยิ่งสบายเข้าไปใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่อยากจะไปเรียนต่อคำจำใส่ใจไว้ให้ดีเลยนั่นก็คือการ [เรียนต่อที่อังกฤษต้องมีค่าใช้จ่าย](#) ในอัตราที่สูงพอสมควรแล้วถ้าจะไปเรียนต่ออังกฤษต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเรามาลองเจาะลึกดูที่ละอย่างกันดูดีกว่า



ค่าเทอม

แน่นอนว่าการไปเรียนต่ออังกฤษนั้นค่าใช้จ่ายแรกที่เราคงคำนึงถึงเลยก็คือค่าเทอมโดยที่ในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะกำหนดค่าเล่าเรียนในอัตราที่แตกต่างกันไปต่างหลักสูตรก็ต่างราคาอีกโดยที่ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการเรียนต่อป.โทนั้นจะตกอยู่ที่ประมาณ 500,000-700,000 บาทยังเป็นหลักสูตร MBA

หรือหลักสูตรที่การันตีการฝึกงานด้วยราคาก็จะยิ่งสูงอยากจะเรียนแบบไปไหนก็ลองไปตัดสินใจดูให้ดีกว่านะ

คำดำเนินการเอกสารและค่าวิชา

หากคิดจะไปเรียนต่อที่อังกฤษค่าใช้จ่ายเบรกกๆเลยที่เราต้องจ่ายก็คงจะหนีไม่พ้นคำดำเนินการเอกสารต่างๆและค่าวิชาสามัญนี้คำดำเนินการเอกสารอาจจะไม่ได้ต้องจ่ายอะไรมากแต่ค่าวิชาก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยที่วิชานักเรียนนักศึกษานั้นก็ยังมีอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่างกันไปหากเราคิดจะไปเรียนต่อป.โทอังกฤษค่าใช้จ่ายในเรื่องวิชานั้นก็จะตกอยู่ที่256 เหรียญหรือประมาณ10,000 กว่าบาทเป็นวิชาที่มีอายุเป็นระยะเวลา11เดือนหากเราจำเป็นต้องเรียนต่อนานกว่านั้นก็อย่าลืมเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการต่ออายุวิชาไวด้วย

ค่าที่พัก

จะเรียนต่อที่อังกฤษค่าใช้จ่ายที่พักก็ต้องมาหากเราเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอนค่าที่พักก็จะตกอยู่ที่ประมาณ28,000 บาทต่อเดือนในขณะที่หากพักอยู่นอกกรุงลอนดอนราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณ22,000 บาทเท่านั้นหากอยากเรียนต่ออังกฤษแบบประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วละก็ลองไปหาหอพักในมหาวิทยาลัยถูกๆแชร์กับเพื่อนร่วมคลาสดู

ค่าเดินทาง

การเรียนต่อที่อังกฤษต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางพอสมควรทั้งค่าตัวเครื่องบินเฉพาะขาไปก็ปาเข้าไปประมาณ20,000-30,000 กว่าบาทแล้วหากอยากเดินทางแบบถูกๆหน่อยก็ลองจองชั้นประหยัดหรือลองหาโปรโมชั่นตั๋วถูกๆจะได้นั่งไปใช้จ่ายเรื่องอื่นๆแทนนอกจากนี้การเดินทางภายในประเทศอังกฤษเองก็สำคัญหากที่พักของเราอยู่ไกลมหาวิทยาลัยนั้นเราก็สามารถเดินไปเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือถ้าไกลหน่อยเราก็อาจซื้อแพ็คเกจรถบัสโดยสารไวล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ก็จะได้ตกอยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละ1,000 บาทถ้าไม่อยากเดินไกลแล้วจ่ายไหวก็เอาเลย

ค่ากินอยู่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การไปเรียนต่อที่อังกฤษจะลืมนำค่าใช้จ่ายเรื่องการกินและจิปาถะต่างๆไปไม่ได้โดยส่วนใหญ่ค่ากินจะตกอยู่ที่ประมาณ300-500 บาทต่อมื้อหากทานฟาสต์ฟู้ดได้หรือทำอาหารเองเป็นราคาก็จะถูกลงหน่อยนอกจากนี้จะไปเรียนต่ออังกฤษอย่าลืมนำค่าใช้จ่ายจิปาถะที่จำเป็นอย่างค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตและค่าช้อปปิ้งอื่นๆด้วยเตรียมไว้ให้พร้อมจะได้ไม่เกิดอาการขาดสนใดๆระหว่างที่เรียนอยู่

การไปเรียนต่อที่อังกฤษต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากอย่างที่เห็นหากเราเป็นคนหนึ่งที่มีใจอยากเรียนต่ออังกฤษแต่สู้ค่าใช้จ่ายหลักแสนนี้ไม่ไหวอย่าเพิ่งท้อไปเรายังมีตัวเลือกอื่นๆอย่างเช่นการขอทุนการศึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่ค่าเรียนไปยันค่ากินอยู่หรือจะเรียนไปทำงานพิเศษหาเงินควบคู่กันไปด้วยก็ยังได้หนทางการไปเรียนต่ออังกฤษนั้นไม่ยากอย่างที่คิดขอเพียงแค่ว่าเรามีใจใฝ่รู้เตรียมตัวให้พร้อมและวางแผนทุกอย่างให้ดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้จ่ายเงินเท่านั้นควมผันที่จะได้ไปเรียนต่ออังกฤษก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว